

18 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลสำหรับลูกค้า เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา โควิด-19:

ขอเรียนให้ทราบว่าทางบริษัทจะเดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าตามที่กำหนดไว้ ยกเว้นกรณีที่มีการประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง

สถานะของบริษัทเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ณ ปัจจุบันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

บริษัทขอแนะนำให้ผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานปฏิบัติตามแนวทางและข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ www.who.int รวมถึงตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น/ระดับชาติ เพื่อจำกัดและลดขอบเขตการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้แสดงสินค้า ผู้เข้าชมงาน และพนักงานคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของบริษัท

หากท่านมีข้อกังวลว่าท่านอาจถูกกักบริเวณในระหว่างการเดินทางขาเข้าหรือขาออก หรือรู้สึกไม่สบาย ขอแนะนำให้ท่านพิจารณางดการเข้าร่วมงาน

ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทางสุขภาพในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศอย่างใกล้ชิด โดยยึดตามแนวทางด้านสุขภาพในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศของสถานที่ที่เราจัดงาน โดยทั่วไปมีหลักปฏิบัติดังนี้:

- การแสดงและประชาสัมพันธ์คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขทั้งก่อนและระหว่างการจัดงาน
- การเพิ่มระดับการรักษาสุขอนามัย การฆ่าเชื้อโรค และการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อโรคให้พร้อม
- การเพิ่มระดับการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์

ลูกค้าที่ประสงค์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าของบริษัท และไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการเดินทาง สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างอิสระ คำแนะนำในการเดินทางและขั้นตอนการผ่านแดนนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ บริษัทขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมงานตรวจสอบคำแนะนำในการเดินทางและขั้นตอนการผ่านแดนล่าสุดสำหรับประเทศปลายทางก่อนทำการจอง ทั้งนี้หลายประเทศได้ประกาศข้อกำหนดจำกัดการเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่แล้ว

ทางบริษัทกำลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบเมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

www.who.int

ข้อมูลเพิ่มเติม:

องค์การอนามัยโลกได้แนะนำมาตรการเพื่อลดโอกาสติดเชื้อโรคและป้องกันการแพร่กระจายของโรคทั่วไปดังนี้ ซึ่งรวมถึงการรักษาสุขอนามัยของมือและทางเดินหายใจ รวมทั้งแนวทางการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย:

ล้างมือบ่อยๆ

ล้างมือให้สะอาดบ่อยครั้งในแต่ละวันด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์เช็ดมือในกรณีที่มือของท่านไม่มีคราบสกปรกซึ่งเห็นได้ชัด

เพราะอะไร? การล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์เช็ดมือช่วยกำจัดเชื้อไวรัสซึ่งอาจติดค้างบนมือของท่าน

ปฏิบัติตามแนวทางสุขอนามัยของระบบทางเดินหายใจ

เมื่อท่านไอและจาม ขอให้ปิดปากและจมูกด้วยการพับข้อศอกหรือใช้กระดาษทิชชู – ทิ้งกระดาษทิชชูลงในถังขยะที่มีฝาปิดทันที และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่และน้ำ

เพราะอะไร? การปิดปากและจมูกเมื่อไอและจามจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและเชื้อไวรัส หากท่านจามหรือไอลงในฝ่ามือ มือของท่านอาจส่งต่อเชื้อโรคให้กับวัตถุหรือบุคคลที่ท่านสัมผัส

รักษาระยะห่างจากผู้อื่นในที่สาธารณะ

รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร (3 ฟุต) ระหว่างตัวท่านกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาการไอจาม และมีไข้

เพราะอะไร? เมื่อผู้ป่วยที่มีเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ เช่น โควิด-19 มีอาการไอหรือจาม พวกเขาจะพ่นละอองฝอยขนาดเล็กที่มีเชื้อไวรัสออกมา หากท่านอยู่ในระยะใกล้เกินไป ท่านอาจสูดอากาศที่ปนเปื้อนไวรัสนี้เข้าสู่ร่างกายได้

หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก

เพราะอะไร? มือของท่านมักได้สัมผัสพื้นผิวมากมายที่อาจปนเปื้อนไวรัส หากท่านใช้มือสัมผัสดวงตา จมูกหรือปากด้วยมือที่เปื้อนไวรัส ท่านอาจส่งต่อไวรัสเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายได้

หากท่านมีไข้ ไอและมีอาการหายใจลำบาก ขอให้ไปพบแพทย์แต่เนิ่นๆ

แจ้งหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพของท่าน หากท่านเคยเดินทางไปยังพื้นที่ในประเทศจีนซึ่งมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือหากท่านได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีนและมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

เพราะอะไร? เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีไข้ ไอและหายใจลำบาก ควรไปพบแพทย์โดยด่วนเนื่องจากอาจมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือจากโรคร้ายแรงอื่นๆ การผิดปกติในระบบทางเดินหายใจพร้อมอาการไอสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ และขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางและสถานการณ์ส่วนบุคคล ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุนั้น

หากท่านมีอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจที่ไม่รุนแรง และไม่มีประวัติการเดินทางไปหรือเดินทางภายในประเทศจีน

หากท่านมีอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจที่ไม่รุนแรง และไม่มีประวัติการเดินทางไปหรือเดินทางภายในประเทศจีน ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางรักษาสุขอนามัยของระบบทางเดินหายใจและทำความสะอาดมือ และพักผ่อนที่บ้านจนกว่าจะหายดีถ้าทำได้

เพื่อเป็นการป้องกัน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสุขอนามัยทั่วไปเมื่อเยี่ยมชมตลาดสัตว์ที่ยังมีชีวิต ตลาดสด หรือตลาดที่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำหลังสัมผัสตัวสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูกหรือปากด้วยมือ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่เน่าเสีย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์อื่นๆ ในตลาดอย่างเคร่งครัด (เช่น แมวและสุนัขเร่ร่อน หนู นก ค้างคาว) หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเสียหรือของเหลวที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคจากสัตว์บนพื้นดินหรือโครงสร้างร้านและสถานที่ต่างๆ ในตลาด

หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ยังดิบหรือไม่ผ่านการปรุงให้สุก

จัดการกับเนื้อดิบ นม หรืออวัยวะของสัตว์ด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนกับอาหารที่ยังไม่ผ่านการปรุงให้สุก ตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของอาหาร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: 0 2686 7222